

# HOẠT ĐỘNG SỬ, ĐỊA, VĂN Ở QUỐC TẾ

**Cơ quan nghiên cứu trong các sở nghiên cứu lịch sử của viện khoa học Liên-xô, chuẩn bị ra bộ « Khái luận về sử Lê-nin-gờ-rát » quyền thứ nhất.**

Sở nghiên cứu lịch sử trong viện khoa học Liên-xô, của trường đại học Đa-nốp ở Lê-nin-gờ-rát và tất cả các cơ quan nghiên cứu ở đó chuẩn bị xuất bản quyền thứ nhất trong ba cuốn « Khái luận về sử Lê-nin-gờ-rát ». Cuốn sách đó gồm suốt cả thời kỳ từ lúc bắt đầu xây dựng thành Bỉ-đắc-bảo cho đến năm 1861. Mỗi cuốn sách đó có tới 60 trang in gồm những lời bình thuật về sử và địa của khu vực thành Bỉ-đắc-bảo cùng rất nhiều tài liệu mà trước đây không biết. Quyền thứ nhất có tới hơn 150 bức địa đồ.

**Công tác nghiên cứu khoa học xã hội trong viện khoa học Thập-thập-khắc.**

Ngày 13 tháng 11 năm 1951, viện khoa học nước Cộng hòa Thập-thập-khắc ở Mạc-tư-khoa đã cùng viện khoa học Liên-xô cử hành hội nghị liên tịch để thảo luận về việc tổng kết công tác cũ và phương hướng phát triển sắp tới của viện đó. Ông Phó viện trưởng viện đó đã đề ra trong bản báo cáo : các bộ khoa học xã hội Thập-thập-khắc cần tiến hành công tác nghiên cứu lý luận ; Các sở nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, nhân chủng học nghiên cứu chính về « Sử văn học, nghệ thuật cùng sử dân tộc Thập-thập-khắc từ cổ đại đến hiện đại » để chuẩn bị xuất bản 2 cuốn « Lịch sử dân tộc Thập-thập-khắc ». Sở nghiên cứu ngữ ngôn văn học nghiên cứu cách cấu tạo văn pháp của ngữ ngôn Thập-thập-khắc cũng biên soạn văn pháp ngữ ngôn khoa học Thập-thập-khắc. Bộ triết học và bộ kinh tế học nghiên cứu sử tư tưởng triết học cùng sử tư tưởng chính trị xã hội của dân tộc Thập-thập-khắc.

**Sở nghiên cứu lịch sử Liên-xô cùng bộ triết học thảo luận vấn đề biên soạn : « Thông báo cổ đại sử ».**

Vào khoảng tháng 7 năm nay, sở nghiên cứu lịch sử trong viện khoa học Liên-xô cùng ủy viên hội bộ triết học và lịch sử

đều cử hành hội nghị để thảo luận về công tác biên tập của « Thông báo cổ đại sử » trong 3 năm qua (1951 — 1953) kiểm tra nội dung « Thông báo cổ đại sử » ba năm qua, phân tích các khuyết điểm hay thành công của các bài luận văn. Sau cùng đề ra 7 quyết nghị : giao cho ban biên lý hội của tạp chí đó kiên quyết đề cao mức lý luận tư tưởng của tạp chí; phát biểu nhiều về cổ đại sử, chủ yếu là vấn đề tính chất lý luận của văn chương; kiên quyết tiến hành đấu tranh với tất cả những điều giải thích sai lầm phản lại chủ nghĩa Mác trong khoa học lịch sử (như học thuyết Man-tuyt chủ nghĩa khách quan, chủ nghĩa thế giới) đặc biệt là chú ý bóc trần cái phản động của học phái chủ yếu biên soạn lịch sử của giai cấp tư sản, cùng nêu ra các nhà học giả tiến bộ của các nước tư bản để tiến hành đấu tranh với học phái đó.

### **Vấn đề nghiên cứu sáng tác của dân gian trong sở nghiên cứu văn học Goóc-ki.**

Sở nghiên cứu văn học thế giới Goóc-ki trong viện khoa học Liên-xô đã triệu tập hội nghị ở Lê-nin-gờ-rát để nghiên cứu vấn đề sáng tác thi ca của dân gian Nga.

Bác sĩ về ngôn ngữ học đã làm một bản báo cáo nội dung là căn cứ vào quyết nghị của đại biểu đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Liên-xô để làm sáng tỏ vấn đề nhiệm vụ nghiên cứu các sáng tác của dân gian.

Hội nghị đã được nghe một số báo cáo về đặc trưng cơ bản của các sáng tác thi ca Xô-viết.

### **Liên-xô xuất bản các trước tác văn học sử của ngoại quốc.**

Sở nghiên cứu văn học thế giới trong viện khoa học Goóc-ki Liên-xô đã in nhiều quyển văn học sử ngoại quốc như của Anh, Pháp, Đức :

Quyển thứ nhất « Văn học sử nước Anh » vừa xuất bản ra đã tiêu thụ hết ngay. Hiện nay đã quyết định đem quyển đó chia làm hai phần quyển một và quyển hai để tái bản. Phần thứ nhất của quyển thứ hai viết về chủ nghĩa lãng mạn, hiện nay đã xuất bản. Phần thứ hai của quyển đó viết về các nhà hiện thực chủ nghĩa nổi tiếng ở Anh về thế kỷ thứ 19, năm nay có thể đưa in được.

Quyển thứ ba viết về văn học hiện đại nước Anh (từ 1870 đến nay).

Sở nghiên cứu Púc-kin viện khoa học Lê-nin-gờ-rát in và xuất bản "Văn học sử Pháp" quyển thứ nhất. Quyển đó nói về thời kỳ cuối của văn học sử Pháp từ trung thế kỷ đến thế kỷ thứ 18. Quyển thứ hai hiện vừa in xong. Quyển này gồm từ thời kỳ cách mạng tư sản Pháp 1789 đến Ba-lê Công xã. Quyển thứ ba gồm từ thời kỳ 1870 đến ngày nay.

Sở nghiên cứu văn học thế giới Goóc-ki biên soạn hai quyển đầu trong ba quyển "Văn học sử Đức" một chương trong bộ sách lớn đó chuyên môn nói về quan điểm Mỹ học và Văn học của Mác và Ăng-ghen.

### **Viện khoa học Liên-xô chuẩn bị xuất bản Tùng thư « Văn đề văn học hiện đại ».**

Sở nghiên cứu văn học thế giới Goóc-ki trong viện khoa học Liên-xô chuẩn bị xuất bản Tùng thư « Văn đề văn học hiện đại ». Trong đó có tập luận văn của « các tác giả các nước dân chủ nhân dân » đã đưa in.

Một bộ phận tác giả do ở ban biên tập luận văn « chống tính chất phản động trong văn học đế quốc ». Một bài luận văn trong tập văn đó lột trần bản chất phản động của đế quốc trong văn học tư sản hiện đại ở Mỹ, Anh, Pháp, Tây Đức. Kế hoạch công tác trong sở nghiên cứu đó là kế tục biên tập các tập luận văn như « Văn học tiến bộ Đức hiện đại » và « Văn đề phát triển của hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn học ngoại quốc ».

### **Hội nghị các giáo sư khoa học xã hội của trường cao đẳng Mạc-tư-khoa.**

Ngày 16-9-1953, Thị ủy Đảng Cộng sản Mạc-tư-khoa triệu tập hội nghị các giáo sư khoa học xã hội của trường cao đẳng Mạc-tư-khoa.

Bộ trưởng và thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên-xô báo cáo trước hội nghị và nêu ra nhiệm vụ giảng dạy khoa học xã hội ở trường cao đẳng Mạc-tư-khoa trong niên khóa 53 — 54. Ông nói « Trong công tác bồi dưỡng cho các nhà chuyên môn sau này của trường cao đẳng Mạc-tư-khoa, thì việc giảng dạy về khoa học xã hội giữ tác dụng chủ đạo. Các giáo sư khoa học xã hội phải gánh lấy trách nhiệm đặc biệt là chấp hành nhiệm vụ mới đó của Đảng đã quy định cho trường cao đẳng », một phần lớn lời nói của ông là phê bình về các khuyết điểm trong công tác giảng dạy khoa học xã hội và đề ra phương pháp khắc phục những khuyết điểm đó.

## **Tạp chí nghiên cứu « Văn học sử cùng các sáng tác của dân gian » ở Lỗ-mã-ni.**

Viện khoa học Lỗ và sở nghiên cứu văn học sử cùng các sáng tác của dân gian biên tập và xuất bản tạp chí nghiên cứu « Văn học sử cùng các sáng tác của dân gian ».

Như chu san « Hiện đại » ra kỳ 22 năm 1953 đã nêu ra nhiệm vụ của tạp chí đó là: chú trọng đánh giá di sản văn học của Lỗ-mã-ni, tổng kết sự phát triển của văn học Lỗ-mã-ni dưới chế độ dân chủ nhân dân, giúp đỡ các sử gia văn học nắm lấy phương pháp khoa học tiên tiến, sắp xếp cho có hệ thống, làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu sáng tác của dân gian. Đối với văn học sử Lỗ số báo đó đã phân định thời đại theo phương pháp khoa học, và đăng các tài liệu của các nhà văn học cổ điển Lỗ.

Báo đó vẫn căn cứ vào những tài liệu phong phú để nghiên cứu ảnh hưởng của văn học Nga đối với sự phát triển của văn học Lỗ, đặc biệt là ảnh hưởng của các tác gia cổ điển Liên-xô đối với các thi nhân Lỗ.

## **Nước Cộng hòa dân chủ Đức xuất bản « Tạp chí lịch sử ».**

Cộng hòa dân chủ Đức, đã xuất bản một tờ báo mới là « Tạp chí lịch sử ». Việc xuất bản báo đó là một sự kiện lớn về mặt khoa học lịch sử Cộng hòa dân chủ Đức. Báo đó do nhà quản trưởng quán bác vật lịch sử Đức làm chủ bút.

Báo này giới thiệu cho độc giả sự hoạt động của sở nghiên cứu lịch sử nhân dân Đức. Luận đề nghiên cứu là: sự vận động của nhân dân Đức từ 1789 — 1794, cuộc đấu tranh của nhân dân Đức 1806 — 1812 phản đối sự thống trị của Nã-phá-luân và cuộc giải phóng 1812.

## **Viện khoa học Triều-tiên cử hành hội nghị các nhà công tác khoa học xã hội.**

Trong hai ngày 17 và 18 tháng 9. Ở thủ đô Bình-nhưỡng có cử hành một cuộc hội nghị các nhà khoa học xã hội trong toàn quốc, Triều-tiên. Tham gia hội nghị có các người trong viện khoa học nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều-tiên, các giáo thụ đại học, các giảng sư, giáo viên, các nhân viên công tác trong cơ quan nghiên cứu khoa học sử, cả đến các đại biểu của các tổ chức Đảng, của cơ quan Chính phủ cùng đoàn thể xã hội. Hội nghị thảo luận về nhiệm vụ các nhà công tác xã hội trong việc phục hồi và phát triển kinh tế quốc dân sau chiến tranh.